
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD

DYDD MERCHER, 18 EBRILL 2018

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Walker(Cadeirydd)

Cynghorwyr Berman, Bowen-Thomson, Boyle, Owen Jones, 
Mackie, McKerlich a/ac Murphy

119 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Cunnah.

120 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

121 :   COFNODION 

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2018 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

122 :   CYNLLUN RHEOLI EIDDO A THIR CORFFORAETHOL 2018/19 

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad a roddodd cyfle i Aelodau i ystyried Cynllun Rheoli 
Eiddo a thir Corfforaethol y Cyngor 2018/19.  Cynghorwyd Aelodau y gwnaeth y 
Cyngor gyhoeddi ei Strategaeth Eiddo Corfforaethol 5 mlynedd 2015-20, sef atodiad 
C. Amlinellodd y Strategaeth hon dargedau clir ar gyfer cyflawni'r amcanion 
moderneiddio, rhesymoli a chydweithio strategol.  Amlinellir y ffordd y cyflawnir y 
Strategaeth Eiddo Corfforaethol mewn cynllun gweithredu blynyddol.  
Cymeradwywyd y cynllun gweithredu ar gyfer 2018/19, sef Atodiad B, gan y Cabinet 
ym mis Chwefror 2018. 

Mae’r Cynllun yn gosod targedau blynyddol sy'n cyfrannu at dargedau pum mlynedd 
y Strategaeth Eiddo Corfforaethol.  Mae’r Cynllun hefyd yn amlinellu cynlluniau ar 
gyfer y flwyddyn i ddod ac mae’n rhoi targedau clir o ran lleihau maint a chost ystâd y 
Cyngor, y mae ei chost yn ail i gostau staffio'n unig. 

Mae Cynllun Corfforaethol drafft 2018-21 hefyd yn cyfeirio at ystâd eiddo’r Cyngor fel 
a ganlyn: 

Moderneiddio dulliau rheoli a gweithredu ystâd y Cyngor er mwyn cyflawni llai 
adeiladau sydd o ansawdd gwell drwy: 
 Gwblhau adolygiad cynhwysfawr o ystâd y Cyngor erbyn diwedd 2018

 Rhoi model cyflawni Landlord Corfforaethol newydd ar waith er mwyn sicrhau 
bod holl eiddo'r Cyngor yn cydymffurfio erbyn diwedd 2018' 

Crynhowyd targedau Perfformiad allweddol yn erbyn yr amcanion uchod i fonitro 
cynnydd yn yr adroddiad.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys crynodeb o'r 
trefniadau llywodraethu o ran materion eiddo. 



Cynghorwyd Aelodau bod Adroddiad y Cabinet o Chwefror 2018 yn amlinellu bod 
angen dull corfforaethol effeithiol o ran rheoli tir ac eiddo i wneud y gorau o’r asedau 
eiddo i gyfrannu at amcanion y Cyngor.  Mae’r Model Landlord Corfforaethol yn 
cynnig dull fel hwn, a chynllunnir i gynnydd hwn gael ei adrodd i'r Cabinet erbyn Mai 
2018. 

Mae’r Cabinet wedi nodi y bydd yn cychwyn ar raglen cael gwared ar dir ac eiddo i 
greu £40 dros y 5 mlynedd nesaf; bydd y £25 miliwn cyntaf yn ariannu cyfraniad y 
Cyngor at Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  

Mae’r Cynllun yn amlinellu eiddo addas ac mae'n cyflwyno dwy ffrwd waith newydd i 
gyflwyno derbynebau cyfalaf o £40 miliwn dros y pum mlynedd nesaf, sef y Rhaglen 
Landlord Corfforaethol a'r rhaglen Waredu Tymor Canolig.  Mae’r Cynllun hefyd yn 
cynnwys pedwar targed allweddol: lleihau refeniw; lleihau cynnal a chadw; lleihau 
gofod llawr; a derbynebau cyfalaf.  Mae’r rhaglen Landlord Corfforaethol yn anelu at 
greu un model gweithredu cydlynol ar gyfer y sefydliad i arwain ar bob mater eiddo 
annomestig.  Bydd y Rhaglen Waredu Tymor Canolig yn ceisio cyflawni derbynebau 
cyfalaf o £40 miliwn dros y pum mlynedd nesaf. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu, a Neil Hanratty, Cyfarwyddwr; Tara King, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol a Helen Thomas, Rheolwr Gweithredol i’r cyfarfod.  Cafodd y 
swyddogion eu gwahodd i draddodi cyflwyniad ar y Cynllun Rheoli Tir ac Eiddo 
Corfforaethol 2018/19.

Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor i holi, wneud sylwadau neu geisio 
eglurder ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod:  

 Gofynnodd Aelodau i swyddogion esbonio amcanion y strategaeth a sut y 
byddai’r rhain yn helpu i leihau ôl-groniad rheoli ystâd y Cyngor. Dywedodd 
swyddogion mai’r prif amcan oedd creu £40 miliwn mewn derbynebau cyfalaf.  
Byddai hyn yn lleihau maint yr ystâd ac felly yn lleihau’r ôl-groniad cynnal a 
chadw.  Doedd dim modd i swyddogion ddarogan pryd y câi’r 'bil 
atgyweiriadau’ ei ddileu; serch hynny, roedd y rhan fwyaf o’r ôl-groniad cynnal 
a chadw’n gysylltiedig ag ysgolion.  Bydd buddsoddiad yn ystâd yr ysgolion 
drwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cynorthwyo i leihau’r ôl-groniad 
cynnal a chadw.  Gofynnwyd i Aelodau i nodi bod yr ôl-groniad yn yr ystâd 
swyddfa graidd yn cynyddu ac amcangyfrifwyd ei fod tua £100 miliwn. 

 Nododd Aelodau fod yr elw ar lesi masnachol tua £500,000 y flwyddyn.  
Gofynnodd Aelodau p’un a oedd y swm hwn yn dda a gofynnon nhw i aelodau 
i esbonio sut y mae'r elw'n cael ei gyfrifo.  Ar hyn o bryd, cynghorwyd aelodau 
bod eiddo yn y r ystâd masnachol dan adolygiad ar hyn o bryd.  Mae rhai 
safleoedd yn cael eu lesu i wneud incwm – caiff eraill eu rhoi i mewn i 
ddefnydd cymunedol a pheidiwch â darparu incwm.  Mewn termau ystâd, mae 
pob ased unigol yn cael ei asesu.  Mae'r ystâd yn gofyn am lawer o waith 
rheoli ac mae'r adolygiad yn ceisio sefydlu cyfrifoldebau cynnal a chadw. 

 Mewn ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, cadarnhaodd swyddogion fod costau 
rhedeg yn gostwng ar ôl i asedau gael eu rhyddhau.  Mae’r gwasanaeth ar y 



trywydd iawn i fwrw ei dargedau yn y cyswllt hwn. 

 Gofynnodd Aelodau p’un a yw’r gwasanaeth yn bwriadu ymgysylltu ag 
aelodau'r gymuned er mwyn gwella cost-effeithiolrwydd.  Dywedodd 
Swyddogion fod gwelliannau diweddar ym Marchnad Ganolog Caerdydd yn 
enghraifft dda o hyn ar waith.  Mae gan bob stondin denant ac mae lesi sy’n 
dod i ben yr un pryd wedi'u cyflwyno.  Mae’r lesi newydd yn sicrhau bod pob 
parti’n gwybod ei gyfrifoldebau ac mae hyn wedi helpu i wella perthnasau gyda 
deiliaid stondinau. 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai'r awdurdod angen newid ei ffordd o ran 
trosglwyddo asedau cymunedol.  Mae’r risg gweddilliol ar gyfer 
trosglwyddiadau ased yn aros gyda'r awdurdod ac efallai y bydd rhaid i'r 
awdurdod ailystyried sut y cyflawnir y rhain. 

 Wrth daflu asedau ystâd nad ydyn nhw'n weithredol, gofynnodd Aelodau p'un 
a ystyrir y cyfleusterau y maen nhw'n eu darparu.  Cadarnhaodd swyddogion 
mai felly yr oedd hi.  Wrth i ysgolion newydd gael eu hadeiladu, ystyrir sut y 
gellid defnyddio’r cyfleusterau hyn gan grwpiau cymunedol yn lle creu asedau 
ar gyfer y grwpiau eu hunain.  Gall grwpiau cymunedol wneud defnydd o 
adeiladau gwell sy’n cynnal amrywiaeth o ddefnyddiau.  Bydd rhaid i 
drosglwyddo asedau cymunedol gael ei ystyried wrth i’r awdurdod 
drosglwyddo asedau nad ydyn nhw mwyach yn addas at y diben. 

 Nododd Aelodau y cafodd gwaith gwaredu eu gohirio yn 2017/18 a gofynnwyd 
p'un a ddysgwyd gwersi.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod Gerddi Howard yn 
dod o dan contract adeg eu gwerthu.  Roedd angen cydsyniad cynllunio 
cynradd ar y safle.  Roedd camau cael gwared ar Heol Wedal yn barod i’w 
waredu ar 31 Mawrth 2018, ond galwyd y penderfyniad swyddog i mewn ar 
gyfer craffu a bu oed o ganlyniad i hynny.  Mae’r strategaeth pum mlynedd yn 
ei gwneud yn bosibl cyflawni derbynebau cyfalaf yn erbyn targed ac nid yw’r 
rhain o reidrwydd yn ffitio o fewn y blynyddoedd ariannol.  Yn nhermau'r 
rhaglen 5 mlynedd, roedd y Cyngor yn bell ar y blaen o ystyried y targed. 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y Pwyllgor yn gywir bod pwysau gwleidyddol o 
gwmpas cael gwared ar asedau mewn rhai wardiau.  Byddai rhestr o eiddo i'w 
ildio ar gael yn yr hydref, ac mae'r rhestr yn debygol o gynnwys safleoedd lle y 
mae rhywfaint o wrthwynebiad o bosibl. 

 Gofynnodd Aelod, gan fod yr awdurdod eisiau symud i sefyllfa lle y mae 
asedau cymunedol naill ai'n cael eu buddsoddi neu eu hildio. Byddai'n llai 
ymarferol cadw asedau yn y dyfodol, a byddai ymgynghori'n mynd rhagddo 
gyda chymunedau.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn hapus rhannu 
unrhyw gynigion.  Mae’r Cyngor yn ymwybodol o bryderon ond rhaid rhoi 
ystyriaeth i gyflwr yr asedau gan fod yr awdurdod yn dal i fod yn gyfrifol am 
gynnal a chadw a gwaith atgyweirio ar ôl i’r asedau newid dwylo.  Rhaid i’r 
Cyngor wneud yn siŵr bod pob gwaith ac atgyweiriad yn cydymffurfio â 
safonau rheoleiddio.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y gallai fod yn ddefnyddiol 
ymgynghori â chydweithwyr i ddod o hyd i fecanwaith derbyniol. 

 Gofynnodd Aelodau sut y mae’r awdurdod yn bwriadu cael cymaint o elw â 
phosibl ar yr asedau.  Gofynnodd Aelodau hefyd sut y cyfrifwyd y targed £40 



miliwn a nodir yn y Cynllun.  Dywedodd Swyddogion fod yr eiddo a ildiwyd i 
bartneriaid yn y sector cyhoeddus yn cael eu llywio gan brotocolau 
Llywodraeth Cymru.  Yn y lle cyntaf, cynigir pob eiddo i’w ildio i bartneriaid yn 
y sector cyhoeddus cyn eu rhoi ar y farchnad agored.  Mae’r ffigur £40 miliwn 
yn seiliedig ar werthoedd y farchnad. 

 Gofynnwyd i swyddogion i roi esboniad o’r ‘enillion buddsoddi’.  Cynghorwyd y 
Pwyllgor bod y buddsoddiad/elw yn adlewyrchu cyfradd yr elw ar 
fuddsoddiadau yn y portffolio.  Gall y rhain amrywio o rent tir ar 2% i asedau 
eraill sy’n ennill 15%.   Mae’r gwasanaeth eisiau cynyddu ei elw a lleihau 
costau. 

 Dywedodd Swyddogion fod protocol Llywodraeth Cymru o gwmpas ildio eiddo 
yn gofyn am werthusiad annibynnol.  Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r Cyfrif 
Refeniw Tai.  Bydd yr awdurdod cyn bo hir yn ildio tir ar Dumballs Road i’r 
Cyfrif Refeniw Tai ar bris y cytunir arno.  Caiff y gwerthusiad ei gyfrifo gyda 
methodoleg a ragnodir. 

 Nododd y Pwyllgor fod yn 2015 y targed ar gyfer derbynebau cyfalaf yn £20 
miliwn ac yn 2018 £40 miliwn oedd y targed. Gofynnodd Aelodau p’un a yw 
targed o’r fath yn cario’r risgiau na fydd y targed ddim o reidrwydd mor 
ddarbodus ym mhen 20 mlynedd.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod llawer o 
risgiau. 

 Gofynnodd Aelodau lle y mae’r pris prynu posibl yn hysbys, a fydd hynny’n 
effeithio ar negodi.  Cynghorwyd Aelodau bod y pris prynu yn ganllaw'n unig 
ac nid yw'n effeithio'n sylweddol ar negodi. 

 Ystyriodd Aelodau nad oedd y Cynllun yn cyfiawnhau ildio’r asedau a 
restrwyd.  Awgrymodd Aelodau y byddai’n haws ildio gyda chyd-destun.  
Nododd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor eisiau rhesymoli a chyflawni ei 
weithgareddau'n fwy effeithlon, felly bydd cyfres o ystyriaethau'n berthnasol. 

 Gofynnodd Aelodau ar ba adeg yr ystyrir y bydd aelod yn cwympo o dan y 
safonau yn nhermau darpariaeth gwasanaeth.  Cynghorodd Swyddogion fod 
archiadau eiddo’n rhoi gwybodaeth am sut y caiff adeiladau eu defnyddio a’r 
gwasanaethau sy’n cael eu darparu.  Gall penderfynu mwy cytbwys roi mwy o 
ystyriaeth i anghenion y gwasanaeth a gall gynnig cyfleusterau gwell yn y 
dyfodol e.e. cyfleusterau cymunedol mewn ysgolion Band b. 

 Ystyriodd Aelod fod y strategaeth yn realistig o'i chymharu â thystiolaeth yn 
ddiweddar o ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen Landlord Corfforaethol y Pwyllgor 
gan Gyngor Dinas Bryste. Gofynnodd yr Aelod p'un a oedd yr awdurdod yn 
bodloni ar strategaeth realistig ac nid un uchelgeisiol.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet y cododd yr her i ddod o hyd i £25 miliwn yn y derbynebau cyfalaf ar 
gyfer ysgolion Band B yn y flwyddyn bresennol pan gadarnhaodd Llywodraeth 
Cymru ei buddsoddiad o £285 miliwn. x  Mae’r rhaglen yn uchelgeisiol ac mae 
risg yn anochel.  Caiff cynigion eu monitro a’u hadolygu os oes angen.  Serch 
hynny, blaenoriaeth y weinyddiaeth yw darparu adeiladau yn lle adeiladau 
ysgol pan fydd eu cyfnod defnydd yn dod i ben. 



 Cadarnhaodd Swyddogion fod y Farchnad Ganolog yn cyflawni cyllideb 
gytbwys a bydd pob les bellach yn dod i ben yr un pryd.  

 Gofynnodd Aelodau pa mor bwysig oedd hi fod cyflwr adeilad yn cael ei adfer i 
safon digonol yn lle cael ei ildio.  Dywedodd Swyddogion fod Arolygon Cyflwr 
yn allweddol i’r penderfyniad hwnnw.  Asesir unrhyw ôl-groniad cynnal a 
chadw a defnyddir y wybodaeth hon i lywio penderfyniadau. 

 Nododd Aelodau ei bod yn gynllun hirdymor lleihau nifer y lleoliadau staff.  
Gofynnodd Aelodau sawl lleoliad staff a gedwir.  Cynghorwyd y Pwyllgor bod 
yr awdurdod yn edrych ar opsiynau gyda’i ystad swyddfa graidd gan gynnwys 
symud tuag at un lleoliad.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y rhagwelwyd na 
fyddai hwn o reidrwydd yn adeilad Cyngor sy’n sefyll ar wahân – roedd 
potensial y gellid agor hyb gwasanaeth cyhoeddus. Mae trafodaethau gyda 
phartneriaid sector cyhoeddus a Gweinidogion yn parhau.  Byddai’r Cabinet 
gobeithio yn cael eu gofyn i ystyried achos busnes cyn saib yr haf. 

CYTUNWYD – i’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 

123 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF. 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 16 Mai 2018.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.30 pm


